



Ngày 11 tháng 5 năm 2023

## HSBC đồng hành cùng Tập đoàn Thiên Long hướng đến cột mốc công nghệ số mới

*\*Giải pháp tích hợp hệ thống quản lý các khoản phải trả và phải thu do HSBC cung cấp giúp tự động hóa quy trình quản lý dòng tiền, hỗ trợ cải thiện hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn Thiên Long.\**

*\*\*HSBC tiếp tục dẫn đầu trong việc hỗ trợ các tập đoàn lớn của Việt Nam hướng đến những cột mốc công nghệ số quan trọng.\*\**

(Thành phố Hồ Chí Minh) – Nhận thức được giá trị chiến lược của số hóa, Tập đoàn Thiên Long (TLG) đã hợp tác với Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (HSBC Việt Nam), đối tác ngân hàng lâu năm của Tập đoàn, để đẩy nhanh hành trình số hóa.

Cụ thể, HSBC đã phát triển hai giải pháp quản lý dòng tiền hoàn toàn tự động và liền mạch: Giải pháp tích hợp hệ thống quản trị khoản phải trả và Giải pháp tích hợp hệ thống quản trị khoản phải thu. Bộ đôi giải pháp này cho phép TLG, một doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực văn phòng phẩm tại Việt Nam và đã có mặt ở hơn 70 quốc gia trên thế giới, thực hiện đối soát tự động, giúp đơn giản hóa quy trình thu và chi, tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

Với tốc độ phát triển và mở rộng nhanh chóng của mình, TLG cần thực hiện số lượng lớn giao dịch trong các hoạt động hàng ngày. **Giải pháp tích hợp hệ thống quản trị khoản phải trả** của HSBC, dựa trên kết nối host-to-host tự động hóa quy trình thanh toán giữa hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) của TLG và hệ thống của HSBC, cung cấp từ việc tạo lệnh thanh toán đến các cấp độ ủy quyền thanh toán theo quy trình quản trị kiểm soát nội bộ về ma trận phê duyệt. Sau khi các chỉ thị phê duyệt cuối cùng được gửi đến HSBC, ngân hàng có thể ngay lập tức thu xếp các khoản thanh toán thông qua các liên kết trong nước và quốc tế, giảm 50% thời gian xử lý so với phương thức thông thường.

Một dịch vụ khác do HSBC cung cấp là **Giải pháp tích hợp hệ thống quản trị khoản phải thu** với công cụ đối chiếu công nợ tự động một cách chính xác, sử dụng Tài khoản Áo Định danh Người trả tiền cho hơn 8.000 khách hàng của TLG. Các khoản phải thu nhận được từ khách hàng sẽ được ghi nhận và đối soát tự động trên ERP mà không cần bất cứ thao tác thủ công nào.

**Ông Ahmed Yeganeh, Giám đốc toàn quốc Khối Dịch vụ Ngân hàng doanh nghiệp, HSBC Việt Nam,** cho biết "Giải pháp số của chúng tôi đã hỗ trợ TLG cải thiện các quy trình hoạt động sử dụng nhiều nhân lực, tốn thời gian và ít hiệu quả, tiến đến những cách thức nhanh hơn, thông minh hơn và an toàn hơn. Đó là một giải pháp cực kỳ thú vị trong chương trình số hóa của tập đoàn. Đi theo chiến lược 'Tập trung số hóa', HSBC không chỉ áp dụng công nghệ cao trong hoạt động của chính mình, mà còn phát triển các sản phẩm và dịch vụ số tiên tiến nhất nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình số hóa và tối đa hóa tiềm năng tăng trưởng của họ, mở ra một thế giới có nhiều cơ hội hơn."

**Ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Công nghệ thông tin của Tập đoàn Thiên Long,** cho biết: "Các giải pháp kết nối tự động với HSBC là một bước tiến thêm trong hành trình chuyển đổi số của Tập đoàn Thiên Long. Các giải pháp này giúp tập đoàn tối ưu hoá việc kiểm soát dòng tiền, tiết kiệm thời gian và nguồn nhân lực, nâng cao hiệu suất công việc cho toàn tập đoàn".

Mối quan hệ hợp tác của HSBC với TLG bắt đầu từ năm 2004. Kể từ đó, HSBC đã liên tục đồng hành và hỗ trợ quá trình mở rộng kinh doanh của TLG với nhiều sản phẩm, các khoản vay và dịch vụ đa dạng.

Thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ chiến lược giữa TLG và HSBC Việt Nam, đồng thời khẳng định lại vị trí dẫn đầu của ngân hàng trong các hoạt động số hóa dành cho doanh nghiệp. Sự kiên định đi theo chiến lược số hóa đã giúp HSBC Việt Nam giành được hai giải thưởng từ **The Asset Triple A 2023**: Giải pháp thu và thanh toán tốt nhất Việt Nam, và Ngân hàng tốt nhất Việt Nam về Kinh doanh Nguồn vốn và Vốn lưu động cho các Doanh nghiệp đa quốc gia/Doanh nghiệp lớn trong nước.

*ends*

**Thông tin báo chí vui lòng liên hệ:**

Mạch Nguyễn Phương Uyên

+028 35206205

uyen.n.p.mach@hsbc.com.vn

**Ghi chú cho Ban Biên tập:**

**Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)**

Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam hơn 150 năm. Ngân hàng mở văn phòng đầu tiên ở Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870. Tháng 1 năm 2009, HSBC là ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài với tên gọi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam). Hiện tại, mạng lưới hoạt động của ngân hàng bao gồm hai chi nhánh và bốn phòng giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh, một chi nhánh và bốn phòng giao dịch tại Hà Nội, hai chi nhánh tại Bình Dương và Đà Nẵng. HSBC hiện là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về vốn, cơ cấu sản phẩm, và số lượng khách hàng.

**Tập đoàn Thiên Long**

Sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, Thiên Long là tập đoàn sản xuất và kinh doanh văn phòng phẩm hàng đầu châu Á. Hiện, Thiên Long có hệ thống 55.000 điểm bán khắp cả nước, xuất

khẩu đến 70 quốc gia toàn thế giới. Tầm nhìn mới của Tập đoàn Thiên Long là truyền cảm hứng và cung cấp các giải pháp hiệu quả, toàn diện để học hỏi hạnh phúc trọn đời (happy learning life).

*ends/all*